




Vinhomes Đan Phượng

Các lý do khách hàng lựa chọn Vinhomes Đan Phượng?

 Difficulty Easy

 Duration 12 month(s)

 Categories House

 Cost 0 USD (\$)

Contents

Introduction

Step 1 -

Comments

Introduction

Vinhomes Đan Phượng là siêu dự án thấp tầng mà Vingroup sẽ cho ra mắt thị trường trong năm 2024 tại huyện Đan Phượng – Hà Nội. Dự án có tổng diện tích quy hoạch 133ha trên địa phận 2 xã Tân Hội và Liên Trung. Tại Vinhomes Đan Phượng sẽ có các loại hình bất động sản chính gồm: biệt thự, liền kề, chung cư và Shophouse.

Nếu bạn đang quan tâm dự án đô thị Vinhomes Đan Phượng thì hãy cùng canhovichomes.info tham khảo ngay nhé!

Tổng quan dự án Vinhomes Wonder City

Vinhomes Wonder City sẽ là đại đô thị tiếp theo của Tập đoàn Vingroup triển khai tại khu vực Đan Phượng cửa ngõ phía Tây Bắc của Thủ đô Hà Nội.

Nối tiếp sau sự thành công của đại đô thị Vinhomes Smart City và Vinhomes Ocean Park, chủ đầu tư muốn chứng tỏ về sứ mệnh của mình là luôn không ngừng đổi mới, luôn sáng tạo để mang đến những sản phẩm với chất lượng và dịch vụ tuyệt vời dành cho người Việt.

Chủ đầu tư uy tín

Vingroup là chủ đầu tư uy tín nhất Việt Nam trong lĩnh vực BĐS với việc triển khai rất nhiều đại dự án lớn và đạt được thành công vang dội.

Vingroup đã khẳng định được vị thế – tạo niềm tin vững chắc trong lòng khách hàng, trong đó có dự án nổi bật Vinhomes Đan Phượng này.

Vị trí đắc địa

Toạ lạc tại cửa ngõ Tây Bắc thủ đô, sát nút giao giữa trục Quốc lộ 32 và đường Vành đai 4, Đại lộ Tây Thăng Long.

Vị trí dự án nổi bật khi nằm trong vùng có tốc độ phát triển nhanh chóng và hạ tầng giao thông được quy hoạch đồng bộ hiện đại.

Huyện Đan Phượng có vị trí chiến lược quan trọng được UBND TP Hà Nội phê duyệt đề xuất lên quận vào năm 2025. Đây được xem là bước ngoặt chuyển mình mạnh mẽ với hạ tầng hiện đại, giao thông kết nối và tiện ích đồng bộ.

Đại lộ Tây Thăng Long là tuyến đường huyết mạch dài 33km, mặt cắt ngang 60,5m với 10 làn xe kết nối trung tâm Hà Nội tới các khu vực phía Tây Bắc. Đại lộ còn liên kết với các tuyến giao thông như Vành đai 3.5, Vành đai 4 thúc đẩy phát triển kinh tế

Lợi thế hàng đầu

Từ năm 2019, thị trường bất động sản Hà Nội đối mặt với sự thiếu hụt nghiêm trọng các dự án đất nền, tạo ra khoảng trống lớn trong nhu cầu của khách hàng.

Sự khan hiếm này đã thúc đẩy sự phát triển của các dự án mới, trong đó có **Vin Đan Phượng**

Tiện ích vượt trội

Hệ thống tiện ích Vinhomes Wonder City được xây dựng đồng bộ, hiện đại, xứng đáng là dự án có tiện ích sống đáng mong chờ nhất năm 2025

Công viên xanh: Hệ thống công viên đặt tại trung tâm, mang lại bầu không khí trong lành. Công viên giải trí (4.6ha), Quảng trường sân khấu hiện đại 350m²

Hệ thống trường học VinSchool Wonder City: Trường liên cấp Vinschool và Trường mầm non Vinschool

Bệnh viện Vinmec Wonder City: Dịch vụ y tế hiện đại, chăm sóc sức khỏe toàn diện – Xông đá muối, sục khoáng, hệ thống phòng khám cao cấp

Trung tâm thương mại Vincom Wonder City: Quy tụ những thương hiệu cao cấp.

Khu thể thao và Giải trí: Sân bóng, khu vui chơi cho trẻ em. Công viên thể thao (3.6ha). Bể bơi 1.200m², gym, pilates, bóng đá, golf, tennis...

Thông tin liên hệ

Nếu bạn đang quan tâm và tìm hiểu dự án Vinhomes Đan Phượng, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ ngay nhé!

Địa Chỉ ĐKKD: số 685, Đường Yên Sở, Xã Song Phượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa Chỉ Văn Phòng:

Tòa S1.05 Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Hà Nội, 100000

Tòa P4 Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội

Hotline: 096.4433.678 – 0962.724.886 – 0933.722.886

Materials

Tools

Step 1 -
